

Số: /BC-UBND

Trà Thanh, ngày tháng 01 năm 2025

## BÁO CÁO

### Kết quả công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành và thực hiện nghị quyết hội nghị CBCC năm 2024, nhiệm vụ năm 2025

Trên cơ sở Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 của HĐND xã Trà Thanh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết số 01/NQ-UBND-CĐCD ngày 19 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Trà Thanh. UBND xã đã kịp thời chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết công đoàn đạt được nhiều kết quả quan trọng như sau:

#### I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

**1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể**

- Trên cơ sở nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, UBND xã đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình của địa phương và phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho toàn bộ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc khối UBND xã nhằm nâng cao nhận thức nắm bắt vận dụng, thực hiện trong chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đã đề ra nhiều biện pháp để chỉ đạo, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

- Tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định lập trường chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Xây dựng chuẩn hóa và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đặc biệt cán bộ chủ chốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực, bảo đảm về số lượng, tiêu chuẩn, trình độ, tính kế thừa giữa các thế hệ nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở địa phương. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, hòa đồng, luôn phát huy tính tiên phong; gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

***2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm***

- Trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện, Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 về giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 của Hội đồng nhân dân xã Trà Thanh khóa XIII, kỳ họp lần thứ 11 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ủy ban nhân dân xã Trà Thanh đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, đồng thời xây dựng và ban hành giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Chương trình công tác năm 2024 để chỉ đạo, điều hành. Từ đó hàng tuần, tháng, quý, UBND xã cụ thể hóa thành các kế hoạch chương trình công tác cụ thể với tình hình thực tế và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức tổ chức triển khai thực hiện, trong đó tập trung nhấn mạnh các công tác trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện, xử lý.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, tích cực huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên để đảm bảo cho phát triển kinh tế, tiến bộ công bằng xã hội. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã đã giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2024 cho các ngành và các thôn; đồng thời tăng cường các giải pháp để tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi kiểm tra, uốn nắn kịp thời. Chú trọng các lĩnh vực quan trọng như: Đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động văn hóa – xã hội, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đã tạo nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2024, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả trên một số lĩnh vực công tác cụ thể như sau:

***a) Chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực phát triển kinh tế***

Tập trung chỉ đạo gieo trồng đúng thời vụ, đúng cơ cấu giống, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăn nuôi; tăng cường công tác phòng, chống dịch, bệnh, trên đàn gia súc, gia cầm, tập trung tái đàn lợn ...; huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng Chương trình nông thôn mới. Tăng cường chỉ đạo quyết liệt ngăn chặn nạn phá rừng, công tác trồng và chăm sóc bảo vệ rừng tiếp tục được duy trì; triển khai thực hiện đồng bộ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng từ xã đến thôn. Tổ chức tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho nhân dân tại 4 thôn, vận động nhân dân ký cam về công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng ở tất cả các thôn. Chỉ đạo triển khai thi công

các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch được duyệt, hoàn thành công tác giải ngân vốn được phân bổ. Trong điều kiện kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn việc thu ngân sách trên địa bàn còn hạn chế không đảm bảo chi, chủ yếu hỗ trợ từ ngân sách cấp trên. Đã chỉ đạo kịp thời việc thu, chi ngân sách, quyết toán các nguồn vốn, thực hiện chi trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo các nhiệm vụ chi cho con người, hoạt động các ban, ngành và chi hoạt động ANQP...

***b) Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực văn hoá – xã hội***

Tập trung thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện và của xã. Chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã. Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng đạt chuẩn về giáo dục ở tất cả các trường. Chỉ đạo triển khai kịp thời và hiệu quả công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng. Thực hiện kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội.

***c) Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực quốc phòng, an ninh***

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Huyện về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nhất là chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và chiến lược an ninh quốc gia. Chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Chỉ đạo công tác tuyển quân đạt 100% kế hoạch trên giao. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được các cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo. An ninh chính trị tiếp tục ổn định, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, ra mắt mô hình “Dân vận khéo” về đảm bảo ANTT.

***d) Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực nội chính và tổ chức Nhà nước***

- Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong năm 2024, do vậy Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành triển khai thực hiện tốt việc công bố, áp dụng các thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục không cần thiết trong giải quyết công vụ. Chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận và chuyển tải các văn bản quản lý hành chính Nhà nước từ huyện, giữa cán bộ, công chức trong xã thông qua hệ thống thư điện tử, phần mềm office, giảm thiểu phát hành văn bản bằng giấy tờ; luôn duy trì hoạt động bộ phận một cửa và bộ phận tiếp công dân.

- Ủy ban nhân dân xã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí để nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ công chức và nhân dân trong toàn xã. Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân,

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong năm 2024, sắp xếp số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 đúng luật định, đồng thời tiếp nhận công chức Địa chính – Xây dựng từ đơn vị khác.

- Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị trong xã, tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ủy, HĐND xã giao, cụ thể như sau:

+ Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 263 tấn, đạt 101,1% kế hoạch năm. Trong đó: Thóc ước đạt 166 tấn, ngô ước đạt 97 tấn. Bình quân lương thực đầu người 98,97 kg/người/năm; cây lúa nước: Diện tích cả năm 42 ha, năng suất 39,5 tạ/ha, sản lượng 166 tấn, đạt 100% kế hoạch năm; Cây ngô: Diện tích cả năm 31 ha, năng suất 31,29 tạ/ha, sản lượng 97 tấn, đạt 103,1% kế hoạch năm

+ Các loại cây trồng khác: Rau các loại: 20 ha, năng suất 112,55 tạ/ha, sản lượng 225,1 tấn, đạt 100% kế hoạch năm; Đậu các loại cả năm trồng 15 ha, năng suất 11,33 tạ/ha, sản lượng 17 tấn, đạt 100% kế hoạch.

+ Trong lĩnh vực chăn nuôi, đã có sự chỉ đạo hướng dẫn nhân dân về việc không thả rông đàn gia súc, vận động nhân dân làm chuồng trại. Chú trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, thường xuyên tiến hành các biện pháp tiêu độc, khử trùng chuồng trại. Thú y xã đã kết hợp với Trạm Thú y huyện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc. Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn xã: 4.244 con đạt 101,2 % kế hoạch năm, trong đó: Đàn trâu 45 con, đạt 100% kế hoạch năm; Đàn bò 580 con, đạt 114% kế hoạch năm; Đàn lợn 600 con, đạt 100% kế hoạch năm; Đàn gia cầm 3.000 con, đạt 100% kế hoạch năm; Dê 19 con đạt 100% kế hoạch năm.

+ Tổng thu ngân sách đạt 19.720.116.148 đồng, đạt 292% so với dự toán HĐND xã giao (bao gồm: Thu bổ sung cân đối ngân sách 6.619.290.000 đồng; thu bổ sung có mục tiêu 7.029.832.800 đồng; thu chuyển nguồn năm trước sang 6.051.018.348 đồng; các khoản thu xã hưởng 100% 19.975.000 đồng). Tổng chi ngân sách đạt 10.422.703.763 đồng, đạt 157,1% so với dự toán HĐND xã giao, chủ yếu là chi thường xuyên. Nhìn chung công tác thu chi đúng luật ngân sách.

+ Các trường trên địa bàn xã luôn duy trì phổ cập giáo dục.

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 38,6%.

+ Đạt tỷ lệ 100% hộ gia đình được chăm sóc các dịch vụ về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình.

+ Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện đạt 100%.

+ Tỷ lệ hộ nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 87%.

+ Đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

+ Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

+ Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 35,71%.

Ngoài ra, UBND xã cũng thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác thông tin báo cáo, đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Đảng ủy và sự giám sát của HĐND xã.

### **3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc**

- UBND xã đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND xã. Tổ chức hoạt động theo Quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và thành viên UBND xã theo nhiệm vụ được phân công.

- Đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 14/7/2021. Trong chỉ đạo, điều hành bảo đảm tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; luôn bám sát Nghị quyết kỳ họp lần thứ 26, HĐND xã khóa XIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, các chủ trương của huyện và chương trình trọng tâm của xã để xây dựng các giải pháp phù hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Lãnh đạo UBND xã duy trì nghiêm túc chế độ họp, hội ý giao ban lãnh đạo xã, trực tiếp làm việc với cán bộ, công chức để nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề thực hiện còn tồn tại, vướng mắc. Kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, nhiều vấn đề bức xúc đã được tập trung chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết. Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND xã đã duy trì hoạt động điều hành đúng quy chế làm việc, từng thành viên UBND xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã ký kết, các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, của các vị đại biểu HĐND xã và của cử tri đều được UBND xã xem xét giải quyết và trả lời cử tri. UBND xã thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của UBND huyện, các phòng, ban của huyện để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản vào địa bàn xã nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đã đề ra.

- Trong quá trình chỉ đạo, điều hành lãnh đạo UBND xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý, giải quyết các công việc của cán bộ, công chức được phân công phụ trách; phối hợp giải quyết những vấn đề lớn, vấn đề còn vướng mắc thông qua hội ý trong lãnh đạo UBND xã, họp lấy ý kiến các ban, ngành có liên quan hoặc chủ động xin ý kiến, chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND xã và UBND huyện chỉ đạo những vấn đề vượt quá thẩm quyền. Đồng thời, UBND xã luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ, thông qua các cuộc họp đột xuất, hội ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã luôn tranh thủ báo cáo các vấn đề tồn tại, vướng mắc cho Ban Thường vụ Đảng ủy để bàn,

thống nhất biện pháp chỉ đạo, xử lý, giải quyết đạt hiệu quả; luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND xã, thống nhất nội dung chuẩn bị cho các kỳ họp theo luật định. Thường trực HĐND xã tham gia các cuộc họp định kỳ của UBND xã có nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND xã, nhất là các chương trình, mục tiêu có tác động đến đời sống nhân dân trong xã. Tại các kỳ họp HĐND xã, UBND xã đã chỉ đạo Văn phòng – Thống kê xã và một số cán bộ, công chức có liên qua chuẩn bị các nội dung phục vụ cho kỳ họp đạt kết quả. Ngoài ra, việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn, trả lời chất vấn của các vị đại biểu HĐND xã theo yêu cầu của Thường trực HĐND xã được bảo đảm, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; thường xuyên giữ mối liên hệ với Ban Thường trực UBMMTQVN xã theo quy chế phối hợp, UBND xã mời Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tham gia vào các Hội đồng, các Ban chỉ đạo của xã, từ đó phát huy tốt việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

#### **4. Công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết Công đoàn**

Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức theo luật.

Thực hiện tốt các văn bản của cấp trên và tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ xã. Trong thời gian qua tạo điều kiện cho 05 cán bộ, công chức được tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định.

Hiện nay, tổng số đoàn viên công đoàn là 31 người. Trong năm đã đề nghị nâng lương thường 06 đoàn viên.

Thực hiện tốt việc chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp khác cho cán bộ, công chức người lao động. Phối hợp cùng với Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội vận động thu quỹ vì người nghèo năm 2024, hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do cơ bão số 3.

Công tác quản lý và sử dụng kinh phí của cơ quan đều được báo cáo công khai tài chính định kỳ 6 tháng, một năm tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, việc quản lý, sử dụng tài sản cơ quan được thường xuyên kiểm kê mỗi năm một lần có biên bản kê khai và quy định trách nhiệm cá nhân sử dụng tài sản.

Phối hợp với Công đoàn tổ chức tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tham gia giải quyết các quyền lợi của đoàn viên công đoàn, quan tâm tạo điều kiện cải thiện việc làm, chăm lo đời sống của đoàn viên, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phát triển đoàn viên, xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh.

Phối hợp làm tốt công tác đánh giá xếp loại cán bộ công chức năm 2024. Đồng thời, đề nghị huyện khen thưởng 09 đoàn viên công đoàn; Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 31 đoàn viên.

## **II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN**

**1. Những hạn chế, tồn tại:** Trong năm qua, Ủy ban nhân dân xã đã rất chú trọng trong việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm khắc phục những tồn tại yếu kém, tuy nhiên một số mặt công tác chưa có chuyển biến mạnh, cần tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã trong năm 2025, đó là:

- Việc duy trì thực hiện giao ban hàng tuần, hàng tháng trong năm có lúc chưa được thường xuyên; chấp hành giờ giấc hội họp của một số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thôn có lúc chưa nghiêm túc. Công tác làm tham mưu của một số công chức trên lĩnh vực được giao có mặt còn hạn chế và chưa kịp thời.

- Việc triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã còn chậm, tỷ lệ giải ngân còn thấp (vốn hỗ trợ phát triển sản xuất).

- Tỷ lệ hộ nghèo còn cao (tỷ lệ đa chiều còn cao chiếm 51,96%. Trong đó, hộ nghèo chiếm 35,71%, hộ cận nghèo chiếm: 16,25%)

- Tỷ lệ sinh con thứ ba của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ so với với năm trước có giảm nhưng vẫn còn cao.

- Việc triển khai, thực hiện đề án 06 và chuyển đổi số chưa đạt chỉ tiêu trên giao.

## **2. Nguyên nhân chủ yếu**

- Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của tập thể UBND xã và cá nhân các đồng chí lãnh đạo của UBND xã ở một số mặt công tác còn hạn chế và chưa kịp thời. Một số cán bộ, công chức chấp hành chưa nghiêm Quy chế làm việc của UBND xã nên đã làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả chất lượng công việc.

- Một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa có ý thức tự giác vươn lên thoát nghèo, địa phương còn lúng túng chưa có định hướng đột phá để giúp người dân thoát nghèo.

- Công tác phối hợp giữa các ban, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ đề án 06 chưa nhịp nhàng và nhận thức của người dân về chuyển đổi số, đề án 06 còn hạn chế.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**1.** Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi để phát huy kết quả đã đạt được cũng như khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Ban hành Chương trình công tác với nội dung công việc trọng tâm; đảm bảo thời gian thực hiện; phân công cụ thể cho từng cán bộ, công chức tham mưu, thực hiện; trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; đảm bảo thực hiện thành công Chương trình công tác năm 2025 của UBND xã. Đối với các nội dung trọng tâm, quan trọng phải có kế hoạch cụ thể; trong đó xác định rõ

mốc thời gian hoàn thành và trách nhiệm thực hiện của các từng ban, ngành; làm cơ sở để giám sát, đôn đốc thực hiện. Xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ, công chức thiếu chủ động tham mưu, không thực hiện hoàn thành, hoàn thành trễ hạn, không đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao.

## **2. Về phát triển kinh tế**

a) Tập trung gieo sạ hết diện tích lúa nước hiện có và sửa chữa các hệ thống kênh mương thủy lợi đã bị hư hỏng do mưa lũ, đảm bảo nước tưới cho cây trồng trong mùa khô, tích cực khai hoang diện tích lúa nước và phục hồi diện tích ruộng đã bị sa bồi, thủy phá, chú ý khâu giống và kỹ thuật chăm sóc, sử dụng phân bón, chú trọng lịch thời vụ, đưa năng suất lúa đạt 40 tạ/ha. Sử dụng các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước để phát triển chăn nuôi, chú trọng tăng đàn bò, đàn lợn, tiêm phòng bảo đảm đúng kế hoạch, hạn chế dịch bệnh xảy ra, chăn nuôi phải có chuồng trại và khoanh vùng chăn thả, dự trữ rơm, rạ cho gia súc trong mùa đông. Chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ đã được giao cho hộ dân; triển khai có hiệu quả rừng trồng sản xuất trong năm 2025. Có kế hoạch phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

b) Tập trung đầu tư vào các công trình thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học ... phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 88//2019/QH14 và các chương trình mục tiêu khác đầu tư trên địa bàn xã. Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, giải ngân các nguồn vốn đảm bảo đạt 100% kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi một số diện tích để trồng cây dược liệu theo Chương trình số 14-CTr/ĐU ngày 15/10/2021 về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 08/9/2021 của Huyện uỷ về phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện Trà Bồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

c) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các tụ điểm khai thác lâm khoáng sản trái phép đã diễn ra trong thời gian qua gây bức xúc cho nhân dân. Lập phương án sử dụng có hiệu quả quỹ đất, kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai. Chuẩn bị quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng cho giáo dục để từng bước đạt trường chuẩn Quốc gia. Phối hợp với UBND huyện tổ chức giải quyết dứt điểm tình trạng xâm canh, xâm cư tại các vùng giáp ranh.

d) Chỉ đạo, điều hành tốt công tác thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ chi cho bộ máy hoạt động của Đảng, Chính quyền, đoàn thể và chi cho các chương trình mục tiêu của xã; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước của chính quyền trong việc quản lý thu, chi ngân sách đúng Luật ngân sách.



Tranh thủ tận dụng các nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội để thúc đẩy sản xuất, chăn nuôi góp phần xoá đói giảm nghèo.

### **3. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội**

#### **3.1. Về phát triển giáo dục**

- Chú trọng nâng cao chất lượng Giáo dục, dạy chữ, dạy người... đặc biệt là Giáo dục truyền thông cách mạng, Giáo dục pháp luật, đạo đức cho học sinh, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ giáo viên, trong Giáo dục; *Đẩy mạnh “Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”*. Vận động và duy trì số học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 100%, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Giáo dục, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong Giáo dục thể hệ trẻ. Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các cấp học, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Hội khuyến học để làm nòng cốt cho các phong trào của xã, nhất là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Phát huy vai trò của Hội khuyến học trong công tác tuyên truyền, vận động học sinh không bỏ học, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài để nâng cao chất lượng giáo dục. Thường xuyên kiểm tra đánh giá thực chất về chất lượng học sinh ở các cấp học, có hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục; nâng cao đạo đức nhà giáo và trình độ đội ngũ giáo viên. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với học sinh.

#### **3.2. Về chăm sóc sức khỏe nhân dân**

- Nâng cao tinh thần phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, và tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên về trang thiết bị bảo đảm khám và điều trị tại chỗ cho nhân dân. Chủ động và làm tốt công tác Y tế dự phòng, tăng cường công tác phòng dịch, chống dịch ở người. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng trong độ tuổi luôn đạt 100%, chú ý công tác phòng và chống suy dinh dưỡng cho trẻ em còn 38%; củng cố kiện toàn cộng tác viên dân số và đẩy mạnh công tác truyền thông dân số - kế hoạch hoá gia đình đến tận thôn, tổ, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản, cần quan tâm đến những thôn, tổ có tỉ lệ sinh cao, chú trọng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Củng cố kiện toàn cộng tác viên dân số và đẩy mạnh công tác truyền thông dân số - kế hoạch hoá gia đình đến tận thôn, tổ, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản, cần quan tâm đến những thôn, tổ có tỉ lệ sinh cao, chú trọng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, hạn chế tình trạng sinh con thứ 3.

#### **3.3. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội**

- Tiếp nhận và cấp phát kịp thời, đầy đủ các mặt hàng cứu trợ của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân đến tận người dân, chăm lo cho Nhân dân vui

xuân, đón tết năm 2025 được đầy đủ, ấm no. Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện khắc phục mưa, bão, từng bước ổn định đời sống nhân dân.

- Thực hiện tốt công tác chăm lo giải quyết chế độ chính sách và chăm lo cho hộ gia đình người có công, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, các đối tượng bảo trợ xã hội, người gặp rủi ro bất hạnh trong cuộc sống; tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả về các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ nghèo đa chiều của xã là 37,81% theo chuẩn nghèo mới, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện triển khai thực hiện đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, vận động nhân dân vay ưu đãi để sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Chỉ đạo triển khai tốt các chính sách dân tộc, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng và chất lượng giúp người dân ổn định cuộc sống. Triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

### **3.4. Về văn hóa thông tin**

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong năm đến toàn thể nhân dân.

- Phát động phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, CCVC và nhân dân với phương châm khoẻ để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thực hiện tốt cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”. Tăng cường các biện pháp phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân huyện.

- Thông tin kịp thời, nhanh chóng và chính xác thông tin về sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

## **4. Công tác xây dựng chính, cải cách hành chính và quốc phòng, an ninh**

### **4.1. Công tác xây dựng chính, cải cách hành chính**

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XX về đẩy mạnh CCHC, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC năm 2025.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 trên địa bàn xã; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND xã và UBND xã đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của xã để kịp thời phát hiện và xử lý các quy định

chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; đổi mới công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn xã.

Thực hiện đổi mới cơ bản, toàn diện việc tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp xã theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Quyết định 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chỉ thị 31-CT/BTV của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh thực hiện tốt cơ chế một cửa cấp xã đã được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân liên hệ công việc. Bố trí trang bị phương tiện cho phòng tiếp công dân đảm bảo quy định. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân tránh tình trạng kéo dài, không để xảy ra khiếu nại vượt cấp. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi tham nhũng, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. Tổ chức kê khai, tài sản đối với cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên môn của xã năm 2025 đúng theo quy định của Nhà nước. Tham gia trực báo định kỳ đầy đủ và tổ chức họp giao ban hàng tuần. Cùng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao.

#### **4.2. Công tác Quốc phòng, An ninh và trật tự an toàn xã hội**

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đồng thời tổ chức nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang. Triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh về Quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ tổ quốc. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Nâng cao sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên xuất ngũ được học nghề. Vận động nhân dân cảnh giác đối với các thế lực thù địch lợi dụng để gây mất ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chỉ đạo các lực lượng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát địa bàn, tổ chức truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn xã.

**5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các hội đoàn thể xã**

- Tăng cường cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về tình hình kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách trong chỉ đạo, điều hành thông qua nhiều hình thức để Nhân dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát. Tăng cường tổ chức đối thoại và tiếp nhận các ý kiến phản biện để tạo sự đồng thuận cao và phát huy sức mạnh của toàn dân trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

- Tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các hội đoàn thể xã trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tin tưởng và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh và của huyện, xã phấn đấu thực hiện hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành và thực hiện nghị quyết hội nghị CBCC năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 của UBND xã Trà Thanh./.

**Nơi nhận:**

- LĐLĐ huyện;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Công đoàn cơ sở xã;
- Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể xã;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

**Hồ Văn Bài**

